

Số: /KH-BCĐ

Quy Kỳ, ngày tháng 02 năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng**  
**phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024**

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 29/01/2024 của BCĐ huyện Định Hóa về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024; Nghị quyết Số 45 -NQ/ĐU, ngày 06 tháng 01 năm 2024 của BCH đảng ủy xã Quy Kỳ về lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT, công tác phòng chống tội phạm, TTATXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2024. Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTD bảo vệ ANTQ xã Quy Kỳ xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện năm 2024 với những nội dung như sau:

**I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU**

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên, Ban Chỉ đạo 138/CP của UBND huyện về nhiệm vụ công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong đấu tranh PCTP và vi phạm pháp luật.

2. Tăng cường công tác phối hợp với các Ban, ngành, cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Xác định công tác đấu tranh PCTP, TNXH là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phấn đấu 90% trở lên các cơ quan, trường học, các xóm đạt tiêu chuẩn về ANTT.

**II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác đảm bảo ANTT, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo ANTT, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chí đánh giá kết quả công tác hằng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, chú trọng giáo dục đạo đức trong nhà trường, gia đình, xã hội. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò nòng cốt trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

**2. Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình tại địa phương để tham mưu với Đảng ủy, UBND xã các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.** Bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực: an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh xã hội; thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, truy nã các loại tội phạm, tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân; tiếp tục tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Tăng cường rà soát, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Trong đó tập trung làm tốt công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là mâu thuẫn trong gia đình, tranh chấp đất đai, vay mượn tài sản... nhanh chóng giải quyết thấu đáo từ những việc nhỏ, ngay từ cơ sở, không để xảy ra các mâu thuẫn bức xúc, kéo dài dẫn đến giải quyết bằng bạo lực, phát sinh thành những “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Sử dụng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường công tác nắm tình hình dư luận Nhân dân, chủ động kịp thời sớm giải quyết các vụ việc phát sinh phức tạp về ANTT; không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, khiếu kiện đông người vượt cấp, trái pháp luật. Từng bước xây dựng, hình thành thế trận an ninh vững chắc; không để xảy ra tội phạm từ nghiêm trọng trở lên; không để xảy ra các hoạt động lợi dụng mạng xã hội để kích động, lôi kéo, tập trung xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở.

**3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và ANTT, nhất là trong các lĩnh vực quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý**

ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý các hoạt động đất đai, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an.

**4.** Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào phát hiện tố giác tội phạm, củng cố thể trận an ninh nhân dân vững chắc; triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng ngừa xã hội, nhất là ở địa bàn cơ sở. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội ở địa bàn cơ sở trong bảo đảm ANTT; tranh thủ vai trò, sự ủng hộ của người có uy tín trong phát hiện và xử lý các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, làm tốt công tác hòa giải, không để phát sinh các vụ, việc phạm tội và vi phạm pháp luật, góp phần làm giảm các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội.

**5.** Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và phục vụ tốt các yêu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân. Tiếp tục triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, mục tiêu, yêu cầu các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và văn hóa tham gia giao thông đối với các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục triển khai công tác vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới. Đổi mới công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức kiểm tra, khắc phục dứt điểm các vi phạm, sơ hở về phòng cháy, chữa cháy, xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Trưởng các ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội, các xóm triển khai, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch

của Ban Chỉ đạo cấp trên và các nội dung trong kế hoạch về nhiệm vụ công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTO.

**2.** Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ, tổng kết đánh giá tình hình.

**3.** Công an xã chủ trì phối hợp với Văn phòng thống kê và Kế toán xã chủ động làm tốt công tác tham mưu kinh phí thực hiện; hướng dẫn, phối hợp thực hiện; tổng hợp tình hình báo cáo kết quả theo quy định; đề nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- BCD 138 huyện (Qua CAH để báo cáo);
- Thường trực Đảng ủy xã (báo cáo);
- Thường trực HĐND xã (báo cáo);
- Lãnh đạo UBND xã (chỉ đạo);
- Các thành viên BCD 138 xã (để biết);
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã, các xóm (t/hiện);
- Lưu: VP, CAX.

**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ**  
**Luân Đức Quỳnh**